

เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล

ตัวชี้วัดที่ ๗	:	ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หน่วยวัด	:	ระดับความสำเร็จ
น้ำหนัก	:	ร้อยละ ๑๐
เหตุผลในการวัด	:	เป็นตัวชี้วัดในการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แหล่งข้อมูล	:	สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	:	นายสุรพล แก้วอินธิ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โทรศัพท์ ๐๘ ๑๑๗๑ ๐๕๖๑
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	:	๑. นายวีระพล ปีกคำไทย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ โทรศัพท์ ๐๖ ๕๕๐๒ ๖๐๓๗
	:	๒. นายกิตติพล ทวีผล ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๖๗

เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับคะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	จัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้ จัดทำแผนบริหารจัดการหนี้ และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๒	รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัดทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
๓	บริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระคงเหลือต่ำกว่าร้อยละ ๒๒
๔	บริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระคงเหลือต่ำกว่าร้อยละ ๒๐
๕	บริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระคงเหลือต่ำกว่าร้อยละ ๑๘

คำนิยาม/คำอธิบาย

๑. ฐานข้อมูลลูกหนี้ หมายถึง ลูกหนี้ที่แยกตามสถานะ ประกอบด้วย ลูกหนี้ปกติ ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ลูกหนี้ดำเนินคดี ลูกหนี้พิพาท ลูกหนี้บังคับคดี ข้อมูลจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ การชำระคืนเงินกู้ยืม ลูกหนี้คงเหลือ ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ลูกหนี้เกินกำหนดชำระ จำนวนเงินที่อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้ จำนวนเงินที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี ร้อยละของลูกหนี้เกินกำหนดชำระ (ฐานจากลูกหนี้คงเหลือ) โดยเป็นฐานข้อมูลลูกหนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕

๒. แผนการบริหารจัดการหนี้ หมายถึง แผนการดำเนินงานของจังหวัด ในการตรวจสอบ ติดตาม ดักเตือน ในกระบวนการบริหารจัดการหนี้ให้ลดลงตามเป้าหมาย เช่น การตรวจสอบโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ แผนการใช้จ่ายเงินกู้ยืม แผนการรับชำระคืนเงินกู้ยืม แผนการติดตามหนี้ แผนการดำเนินการตามมาตรการ เช่น การรับสภาพหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ การพักชำระหนี้ การลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญาเงินกู้ยืม การยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคลและการปลดหนี้รายบุคคล รวมถึงแผนการฟ้องร้องดำเนินคดี

๓. การรายงานผล หมายถึง การรายงานผลการบริหารจัดการหนี้ หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ให้นำเสนอ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดทราบทุกครั้งที่มีการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.)

๔. ผลการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ หมายถึง ผลของการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ โดยมีเป้าหมาย การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระคงเหลือต่ำกว่าร้อยละ ๑๘ มีวิธีการคำนวณ ดังนี้

สูตรการคำนวณ

โดยที่ A = ลูกหนี้คงเหลือตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๕ (ฐานข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

B = หนี้เกินกำหนดชำระตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕

(ลูกหนี้คงเหลือ – หนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ – พักชำระหนี้ – ดำเนินคดี)

C = ร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระ

การหาร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระ $C = \frac{B \times 100}{A}$

A

หมายเหตุ : ร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระจากโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) เมทริกซ์วิเคราะห์ทะเบียนลูกหนี้ ณ ปัจจุบัน (ตัวชี้วัด พจ.๑/๒๕๖๖) โดยรอบการประเมินที่ ๑ จะเรียกดูข้อมูลร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

หลักฐานเชิงประจักษ์

ระดับคะแนน	หลักฐานเชิงประจักษ์
๑	มีฐานข้อมูลลูกหนี้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีแผนการบริหารจัดการหนี้ สรุปรายชื่อ/ภาพถ่ายการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการหนี้
๒	รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
๓ - ๕	รายงานผลการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ ในโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA)
